

# แปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย นาบอน เดินตามรอยโมเดลเศรษฐกิจ BCG



กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย ต.แก้วสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564 นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นและประสบความสำเร็จ สามารถต่อยอดโครงการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแปรรูปน้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลายตามความต้องการของตลาด

เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่เริ่มดำเนินการมาเมื่อปี 2562 ปัจจุบันมีสมาชิก 37 ราย เลี้ยงผึ้งโพรง 459 รัง เฉลี่ยรายละ 12.4 รัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและ



ร้านวางจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรกรชาวสวนยางพาราและปลูกผลไม้ จึงมีการเลี้ยงผึ้งเสริมรายได้จากพืชเชิงเดี่ยว เพื่อลดความเสี่ยงช่วงราคาพืชผลตกต่ำ

“การดำเนินงานของแปลงใหญ่ ปี 2566 ทางกลุ่มจะรับซื้อรังผึ้งจากสมาชิก กก.ละ 200 บาท นำมาบรรจุขวดขนาด 100-750 มิลลิลิตรจำหน่ายในราคา 79-500 บาท และยังได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม





เป็นศูนย์ขยะ โดยเน้นจัดการของเสียเป็นศูนย์ (zerowaste) ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยนำรังผึ้งที่เหลือทิ้งจากการผลิตมาผลิตเป็นไข่ผึ้งจำหน่ายในราคาก้อนละ 100 บาท นำเศษไม้เหลือทิ้งในชุมชนมาผลิตเป็นรังผึ้งจำหน่ายชุดละ 750 บาท โดยจ้างแรงงานในชุมชนพร้อมการติดตั้งกล่องละ 200 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มปีละ 178,440 บาท”



นายนิกร แสงเกตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) เผยถึงการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ่งโพรงไทย ด้านการตลาด พบว่าผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงส่วนที่เหลือร้อยละ 8 จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ [www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com](http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com), Facebook ของสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งในอำเภอและร้อยละ 2 จำหน่ายในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ของส่วนราชการในจังหวัด ภายใต้แบรนด์ “อันนี้ ปี่ นาบอน”

สำหรับเป้าหมายในอนาคต ทางกลุ่มจะร่วมมือ



กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ด้านการศึกษาวิจัย เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น สนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ่งโพรงไทย สอบถามได้ที่ นายสิทธิพร พรหมเมือง ประธานแปลงใหญ่ โทร.08-4852-0638.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

แปลงใหญ่ฝ้ายโพรงไทย นาบอน เดินตามรอยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

Source - ไทยรัฐ

Monday, July 08, 2024 03:35

ชาติชาย ศิริพัฒน์

กลุ่มแปลงใหญ่ฝ้ายโพรงไทย ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดปี 2564 นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นและประสบความสำเร็จ สามารถต่อยอดโครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม แปรรูปน้ำฝ้ายเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามความต้องการของตลาด

เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่เริ่มดำเนินการมาเมื่อปี 2562 ปัจจุบันมีสมาชิก 37 ราย เลี้ยงฝ้ายโพรง 459 ไร่ เฉลี่ยรายละ 12.4 ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำฝ้าย พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และร้านวางจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่

สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปลูกผลไม้ จึงมีการเลี้ยงฝ้ายเสริมรายได้จากพืชเชิงเดี่ยว เพื่อลดความเสี่ยงช่วงราคาพืชผลตกต่ำ

"การดำเนินงานของแปลงใหญ่ ปี 2566 ทางกลุ่มจะรับซื้อรังฝ้ายจากสมาชิก กก.ละ 200 บาท นำมาบรรจุขวด ขนาด 100-750 มิลลิกรัม จำหน่ายในราคา 79-500 บาท และยังได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำฝ้ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นสบู่ แชมพู โดยเน้นจัดการของเสียเป็นศูนย์ (zero waste) ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

โดยนำรังฝ้ายที่เหลือทิ้งจากการผลิตมาเป็นไขฝ้าย จำหน่ายในราคาก่อนละ 100 บาท นำเศษไม้เหลือทิ้งในชุมชนมาผลิตเป็นรังฝ้ายจำหน่ายชุดละ 750 บาท โดยจ้างแรงงานในชุมชนพร้อมการติดตั้งกล่องละ 200 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มปีละ 178,440 บาท"

นายนิกร แสงเกต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัด สุราษฎร์ธานี (สศท.8) เผยถึงการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ฝ้ายโพรงไทยด้านการตลาด พบว่า ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จำหน่ายให้ผู้บริโภค โดยตรงส่วนที่เหลือร้อยละ 8 จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ [www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com](http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com), Facebook ของสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงฝ้ายในอำเภอ และร้อยละ 2 จำหน่ายในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ของส่วนราชการในจังหวัดภายใต้แบรนด์ "อันนี้ บี นาบอน"

สำหรับเป้าหมายในอนาคตทางกลุ่มจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ด้านการศึกษาวิจัย เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำฝ้ายให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น สนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลงใหญ่ฝ้ายโพรงไทย สอบถามได้ที่ นายสิทธิพร พรหมเมือง ประธานแปลงใหญ่ โทร.08-4852-0638.

ที่มา: นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 8 ก.ค. 2567